

# Cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn

Giai đoạn 2016 - 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân của tỉnh tăng 2,5%, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, trong đó trồng trọt tăng 1,3%, chăn nuôi tăng 1,6%, thủy sản tăng 7%; đến hết năm 2019 đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, vượt 3 năm so với mục tiêu Đại hội XIX. Có được kết quả đó, một trong những nguyên nhân quan trọng đó là tỉnh đã ban hành và triển khai tích cực các cơ chế, chính sách, từ đó thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn.



Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã hỗ trợ mua gần 260 máy gặt đập với tổng kinh phí hơn 28 tỷ đồng. Trong ảnh: Nông dân xã Thụy Chính (Thái Thụy) thu hoạch lúa mùa.

Ảnh: LƯU NGÃN

Là một trong những địa phương có truyền thống phát triển nông nghiệp, những năm qua, huyện Hưng Hà ban hành nhiều cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình phát triển sản xuất. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Trong quá trình xây dựng các đề án sản xuất hàng năm, Phòng luôn tham mưu cho huyện triển khai lồng ghép với các cơ chế, chính sách của tỉnh và của huyện, từ đó khuyến khích các địa phương tích cực đưa cơ giới hóa vào sản xuất cũng như rộng diện tích gieo trồng, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Điển hình như cơ chế hỗ trợ phát triển diện tích sử dụng máy cấy với quy mô tập trung từ 10ha trở lên; hỗ trợ kinh phí mua giống lúa năng suất, chất lượng cao gieo cấy tại các vùng tích tụ ruộng đất từ 3ha trở lên; hỗ trợ 50% giá giống ngô nếp, bí đỏ, bí xanh cho các mô hình trồng một loại cây tập trung từ 10ha trở lên trên đất lúa; hỗ trợ 10 triệu đồng/địa phương cho các xã, thị trấn... Cùng với đó, Hưng Hà còn cụ thể hóa bằng hệ thống văn bản từ các

chủ trương, cơ chế, chính sách của trung ương và của tỉnh về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Chính vì thế, năm 2015 Hưng Hà đã trở thành huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Trong sản xuất nông nghiệp, hàng năm, cùng với việc duy trì ổn định diện tích cây lúa, huyện còn tập trung sản xuất cây màu vụ xuân với diện tích trên 2.000ha, vụ hè xen giữa hai vụ lúa đạt từ 400 - 500ha, vụ đông đạt từ 60 - 65% diện tích đất canh tác, nhiều cánh đồng trồng cây vụ đông cho thu nhập cao hơn 150 triệu đồng/ha/vụ. Để khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ như: ưu đãi về đất đai, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất giống ngao sinh sản; hỗ trợ đóng mới, nâng cấp tàu phục vụ hoạt động khai thác hải sản; hỗ trợ mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ xây

dựng cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp, thủy sản; hỗ trợ sản xuất cây vụ đông; các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp, nông thôn... Ngay sau khi các cơ chế, chính sách được ban hành, các cấp, ngành, địa phương đã tích cực tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức như: triển khai bằng văn bản, tổ chức các hội nghị, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước thông qua các hội nghị xúc tiến đầu tư, lồng ghép vào các lớp đào tạo, tập huấn, dạy nghề. Cùng với đó, các sở, ngành liên quan phối hợp ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, trên cơ sở đó để xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách cho phù hợp. Từ năm 2015 đến nay, trên cơ sở các cơ chế, chính sách đã ban hành, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ mua bảo hiểm tàu cá, đóng mới, cải hoán tàu cá với

kinh phí hơn 4 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp, thủy sản với kinh phí gần 13 tỷ đồng; hỗ trợ mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp với kinh phí gần 32 tỷ đồng; hỗ trợ sản xuất vụ đông với kinh phí trung bình hàng năm hơn 10 tỷ đồng. Cùng với đó, giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh còn huy động nguồn lực của các cấp, các ngành, nhân dân và các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp, nông thôn với tổng kinh phí hơn 6.698 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 16,1%, ngân sách tỉnh 27,07%, ngân sách cấp huyện 14,05%, ngân sách xã 18,44%, nguồn vốn lồng ghép từ các dự án khác 3,66%, nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp 4,2%, nguồn vốn tín dụng 4,48%, nguồn huy động nhân dân đóng góp 10,6%, nguồn vốn huy động hợp pháp khác 1,4%.

Với đặc thù là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển sản xuất nông nghiệp nên các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là rất cần thiết. Tuy nhiên, các cơ chế, chính sách hiện nay không chỉ có thời hạn đến năm 2020 mà còn chưa đủ mạnh để thu hút các doanh nghiệp có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao đầu tư vào nông nghiệp. Chính vì thế, vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều ưu đãi đầu tư được bổ sung mới. Việc sửa đổi, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách sẽ góp phần tích cực thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn của tỉnh ngày càng phát triển, đặc biệt là sẽ thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao đầu tư vào Thái Bình.

MINH HƯƠNG

## ĐÔNG LA

# Phát huy hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ phụ nữ

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đông La (Đông Hưng) đã thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả nhiều mô hình câu lạc bộ (CLB) phụ nữ. Hoạt động của các CLB ngày càng sôi nổi, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút, gắn kết hội viên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hội.

Thực hiện khâu đột phá "Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững", Hội LHPN xã Đông La đã lựa chọn xây dựng mô hình CLB "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ" gồm 70 thành viên là cán bộ nữ, cán bộ hội, hội viên, phụ nữ tích cực trong công tác nhân đạo từ thiện. 5 năm qua, CLB đã quyên góp tặng quà cho 157 lượt gia đình do phụ nữ nghèo làm chủ; mua tặng thẻ bảo hiểm thân thể cho 84 phụ nữ nghèo; trao 710kg gạo, 15 chăn ấm cho gia đình hội viên khó khăn; trao 6 cặp lá yêu thương cho học sinh nghèo; trao 2 con bò sinh sản cho 2 gia đình phụ nữ nghèo; hỗ trợ kinh phí xây dựng mái ấm tình thương cho 2 chị khó khăn về nhà ở... với tổng trị giá trên 400 triệu đồng. CLB đã giúp đỡ 100% hộ phụ nữ nghèo trong xã, trong đó 10 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ đã thoát nghèo. Chị Nguyễn Thị Hậu, thôn Anh Dũng cho biết: Thấy gia cảnh của tôi khó khăn, đầu năm 2020 CLB đã phối hợp với chị Phạm Thị Thời trao cho gia đình 1 con bò sinh sản. Đến nay con bò đã đẻ 1 lứa, sau 8 tháng gia đình bán được 15 triệu đồng. Hiện bò mẹ sắp đẻ đến năm 2020 mà còn chưa đủ mạnh để thu hút các doanh nghiệp có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao đầu tư vào nông nghiệp. Chính vì thế, vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều ưu đãi đầu tư được bổ sung mới. Việc sửa đổi, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách sẽ góp phần tích cực thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn của tỉnh ngày càng phát triển, đặc biệt là sẽ thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao đầu tư vào Thái Bình.



Thành viên CLB "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ" xã Đông La phát hàng chục túi quà cho các gia đình khó khăn do dịch Covid-19.

phối thóc, rom rạ trên đường giao thông, tổ chức trồng trên 2.000m đường hoa, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Năm 2018, Hội LHPN xã tiếp tục thành lập và duy trì hoạt động của CLB "Phụ nữ lên tiếng ứng có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông". Chị Vũ Thị Ngọc, chủ nhiệm CLB cho biết: Ban đầu CLB có 50 thành viên, hiện đã tăng lên gần 100 thành viên. Không chỉ tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ mà CLB còn xây dựng các tiểu phẩm diễn cho hội viên, nhân dân xem, đi giao lưu ở các địa phương khác. Từ những kiến thức tiếp thu được, các chị gương mẫu thực hiện và vận động chồng, con, người thân chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, đã uống rượu, bia thì không tham gia giao thông. LHPN xã đứng lên tin cậy với ngân hàng cho vay tiền xây nhà mới.

Là xã có quốc lộ 10 chạy qua, lưu lượng phương tiện lớn, thường xảy ra tai nạn, va chạm giao thông, từ năm 2007 Hội LHPN xã Đông La đã thành lập CLB "Phụ nữ với an toàn giao thông" gồm 150 thành viên. Các thành viên đã tích cực cùng đội ngũ thanh niên xã vận động tuyên truyền về an toàn giao thông và vệ sinh môi trường nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, nhắc nhở người dân không

tiết mục văn nghệ phù hợp, thuê huấn luyện viên về dạy mà còn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt dã ngoại, giao lưu với các CLB trong huyện, trong tỉnh nhằm chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm tập tục thành lập và duy trì hoạt động của CLB "Phụ nữ lên tiếng ứng có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông", 7/7 chi hội trong xã đã thành lập và duy trì hoạt động đều đặn 2 mô hình CLB này. Thành viên CLB tham gia biểu diễn tại các hội nghị, buổi lễ, ngày hội của xã, của thôn, tạo không khí vui tươi, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bà Bùi Thị Mỹ Lộc, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông La cho biết: Với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, các CLB đã thổi luồng sinh khí mới vào cuộc sống của hội viên, phụ nữ. Thông qua hoạt động của các CLB, các thành viên được nâng cao nhận thức về nhiều mặt; được học tập, trao đổi kinh nghiệm và được hỗ trợ trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Chính từ hoạt động này giúp tổ chức hội thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. 5 năm liên tục, Hội LHPN xã Đông La được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen.

THU HIỀN

Bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp khi 7/8 huyện, thành phố tái phát dịch. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn và bảo đảm nguồn cung thịt lợn dịp cuối năm.

Thời điểm này, gia đình bà Lê Thị Nhạn, xã Minh Tân (Kiến Xương) đang siết chặt các biện pháp phòng bệnh DTLCP, ngăn mầm bệnh không lây lan trên toàn đàn. Bà Nhạn cho biết: Mặc dù tôi đã tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin cho đàn lợn theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn nhưng vừa qua 9 con lợn của gia đình bị chết do bệnh DTLCP. Mới đây, ngày 30/11 thêm 2 con lợn bỏ ăn, chết, đã được cán bộ thú y xã đưa đi tiêu hủy. Trong chuồng hiện còn 12 con lợn với trọng lượng gần 100kg/con nên gia đình khẩn trương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, trừ dịch bệnh. Ngoài tăng cường vệ sinh, khử trùng chuồng trại, tôi tập trung chăm sóc, tăng sức đề kháng cho vật nuôi qua thức ăn, bổ sung các loại thuốc bổ như Bcomlex, vitamin... đồng thời che chắn chuồng trại, không cho người lạ vào khu vực chuồng nuôi, không sử dụng thịt lợn và các sản phẩm làm từ thịt lợn mua bên ngoài để hạn chế nguồn lây.

Tái phát bệnh DTLCP từ ngày 4/11, đến ngày 30/11 trên địa bàn xã Vũ Bình (Kiến Xương) đã có 39 hộ nuôi xuất

# Bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp

hiện bệnh với trên 100 con lợn phải tiêu hủy. Bà Phan Thị Tươi, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã Vũ Bình cho biết: Trước khi bệnh DTLCP tái phát, tổng đàn lợn toàn xã trên 1.400 con với 183 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Với mức tiêu không để dịch bệnh tiếp tục lây lan, gây thiệt hại cho người chăn nuôi, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không chủ quan và ký cam kết đến từng hộ dân tuần thủ nguyên tắc "5 không" trong phòng, chống dịch (không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển; không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; không vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt làm nguồn thức ăn cho chăn nuôi). Đồng thời, tiến hành tiêu hủy lợn chết, sử dụng 4.555kg vôi bột, 254 lít hóa chất khử trùng, tiêu độc trên diện rộng. Tuy nhiên, do chăn nuôi nhỏ lẻ theo kiểu tận dụng đã gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát, khoanh vùng dịch.

Tại huyện Thái Thụy, từ ngày 5/11 đến ngày 29/11, bệnh DTLCP đã lây lan ra 8 xã, thị trấn, số lợn chết buộc phải tiêu hủy là 268 con, tổng trọng lượng 10.312kg. Nguyên nhân tái phát dịch là do các hộ chăn nuôi nhỏ

lẻ tái đàn khi chưa bảo đảm điều kiện phòng bệnh, không áp dụng triệt để các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Một bộ phận tái đàn bằng những con giống mua từ các chợ, điểm giao mua từ các chợ, điểm giao mua hoặc thương lái không rõ nguồn gốc.

Bệnh DTLCP tái phát trên địa bàn tỉnh từ ngày 12/10 với ổ dịch đầu tiên tại xã Minh Khai (Hưng Hà). Ngay sau khi dịch bệnh tái phát, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; cấp hóa chất hỗ trợ các địa phương thực hiện tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; ngành Nông nghiệp và các địa phương tích cực triển khai các giải pháp xử lý, dập dịch. Tuy nhiên, đến hết ngày 29/11, dịch bệnh đã xảy ra tại 128 hộ chăn nuôi ở 23 xã thuộc 7 huyện, thành phố, trong đó có 14 xã công bố dịch; tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là 665 con (186 lợn nái, đực giống và 479 con lợn thịt), trọng lượng 31.308kg. Đáng lo ngại là dịch bệnh chưa có dấu hiệu chấm dứt, số lợn chết buộc phải tiêu hủy lại mà vẫn đang diễn biến phức tạp, có chiều hướng lây lan ra diện rộng, đặc biệt ở hai huyện Kiến Xương, Thái Thụy. Theo

ngành Nông nghiệp, có nhiều nguyên nhân dẫn tới bệnh DTLCP lây lan nhanh: do thời tiết chuyển mùa, mưa lạnh tạo điều kiện cho mầm bệnh tồn tại ngoài môi trường phát tán, lây lan dịch bệnh; thông qua việc buôn bán, vận chuyển lợn làm lây lan từ địa phương này sang địa phương khác; chăn nuôi nhỏ

lẻ, chưa bảo đảm an toàn sinh học còn chiếm tỷ lệ cao...

Để bảo vệ an toàn tổng đàn, ngành Nông nghiệp khuyến cáo người dân cần thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, cụ thể: mô hình chuồng kín, tách biệt; mua con giống ở những cơ sở uy tín, chất lượng; tiêm phòng đầy đủ các



Gia đình bà Lê Thị Nhạn, xã Minh Tân (Kiến Xương) có 11/23 con lợn chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi.



Người dân xã Thái Phúc (Thái Thụy) khử trùng chuồng nuôi.

NGÂN HUYỀN